

Số: /BC-STTTT

Nam Định, ngày tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030

Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định nhận được Công văn số 1888/SKHĐT-KTĐN&HTDN ngày 08/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh cho Sở Thông tin và Truyền thông tại Chương trình hành động số 40/Ctr-UBND ngày 29/10/2021; Sở Thông tin và Truyền thông xin được báo cáo tình hình thực hiện như sau:

* Về nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động đối với các lĩnh vực liên quan đến dịch vụ công nghệ thông tin – truyền thông và nền tảng công nghệ số cho phát triển các ngành dịch vụ khác.

Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX ký ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 về Chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tham mưu cho UBND tỉnh ký ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 22/10/2021 về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU. Đây là 2 văn bản chỉ đạo có ý nghĩa rất quan trọng để phát triển dịch vụ công nghệ thông tin – truyền thông và phát triển nền tảng công nghệ số cho sự phát triển của kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định nói chung và sự phát triển các ngành dịch vụ nói riêng.

* Về nhiệm vụ xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông đồng bộ, an toàn.

Sở đã ban hành văn bản chỉ đạo sau để phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh: (i) chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động giai đoạn 2015-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông năm 2022; (ii) chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông rà soát vùng lùm sóng 3g, 4G, vùng chưa có đường truyền Internet cáp quang và xây dựng kế hoạch phủ lùm. Phân đầu

đến hết quý II/2022 không còn vùng lõm sóng 4G và phủ Internet cáp quang đến 100% địa bàn vùng dân cư.

Ngay từ đầu năm Sở đã ban hành văn bản chỉ đạo số 64/STTTT-BCVT ngày 25/01/2021 gửi các doanh nghiệp viễn thông, Internet yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch dùng chung cơ sở hạ tầng; ban hành văn bản chỉ đạo số 859/STTTT-BCVT ngày 01/9/2021 gửi Viettel Nam Định và Mobifone Nam Định về việc phối hợp dùng chung CSHT cột BTS của 2 nhà mạng, tránh gây tổn kém nguồn lực phát triển của xã hội; ban hành văn bản số 785/STTTT-TTBCXB ngày 20/8/2021 gửi UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp viễn thông về việc hỗ trợ, cho lắp đặt các cụm loa của hệ thống truyền thanh trên cột phát sóng thông tin di động của các doanh nghiệp viễn thông.

* Về thực hiện chuyển đổi số trên phạm vi toàn tỉnh một cách toàn diện để phát triển kinh tế số và xã hội số.

Sở đã phối hợp với các đối tác triển khai thử nghiệm mô hình Trung tâm điều hành Thông minh tại UBND tỉnh và UBND thành phố Nam Định. Mô hình Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh đã được Bộ Thông tin và Truyền thông khảo sát và đánh giá cao về tính hiệu quả và khả thi. Thời gian tới Sở sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác, tham mưu cho UBND tỉnh chính thức triển khai các hợp phần của Đề án đô thị thông minh tỉnh.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT;
- Lưu: VT, BCVT (huongtx).

GIÁM ĐỐC

Vũ Trọng Quế